

หัวข้อข่าว : โพลตอกย้ำซ้ำ! ประชาชนเปี่ยมมือ '3นิ้ว' ทะลุสน.

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 26 กันยายน 2564

ที่มา : www.thaipost.net

ไทยโพสต์
12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การเมือง เอลอีเจิน X-CITE คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ อื่น ๆ - ติดต่อเรา

Search (Enter to Submit)



26 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.



โพลสำรวจความหวังและการบั่นทอนใจในสถานการณ์โควิด ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งมีข้อขัดขวางการทำมาหากินของผู้อื่นที่บริสุทธิ์ ก่อนความเดือดร้อนราคาญาติผู้สัญจรและผู้พักอาศัยในพื้นที่ ใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือ ต้องการให้ตำรวจเอาจริง ขณะที่มือ 3 นิ้วเหิมจะบุกทำเนียบฯ เจอปิดประตูตีแมวถูกรวบตัวระนาว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องความหวังและการบั่นทอนใจในสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,104 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.3 เริ่มมีความหวังต่อการเปิดประเทศและฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย ในขณะที่ร้อยละ 30.7 ไม่มีความหวัง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 68.4 รับรู้ เข้าใจ และพอใจผลงานรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตให้เริ่มดีขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 31.6 ยังไม่พอใจ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 ระบุการเปิดประเทศในพื้นที่นำร่องควรขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ, ร้อยละ 74.4 ระบุมาตรการต่างๆ ของรัฐ และความร่วมมือจากภาคประชาชน เริ่มสามารถทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ, ร้อยละ 74.3 ระบุการจัดหาวัคซีน เพียงพอ และกระจายวัคซีนได้เร็วขึ้น, ร้อยละ 74.2 ระบุการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิดได้ง่ายและเร็วขึ้น, ร้อยละ 73.9 ระบุจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง จำนวนผู้รักษาหายได้มากขึ้น, ร้อยละ 73.8 ระบุ เยาวชนเริ่มเข้ารับวัคซีนและกลับเข้าสู่การเปิดเรียน

หัวข้อข่าว : โพลตอกย้ำซ้ำ! ประชาชนเป็มือบ ‘3นิ้ว’ทะลุสน.

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 26 กันยายน 2564

ที่มา : www.thaipost.net

อย่างไรก็ตาม ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.9 ระบุมีอุปขัดขวางการทำมาหากินของผู้อื่นที่บริสุทธิ์ ก่อความเดือดร้อน ราคาคงต่อผู้สัญจรและผู้พักอาศัยในพื้นที่, ร้อยละ 94.4 ระบุรู้ข่าวมีอบรุนแรงรายวันที่ใช้เด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือ, ร้อยละ 94.2 ระบุต้องการให้ตำรวจเอาจริง เต็ดขาดทางกฎหมายกับแกนนำ กลุ่มผู้สนับสนุน ผู้ก่อเหตุและผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด, ร้อยละ 93.7 ระบุ ผู้ปกครองและสังคมต้องไม่ปล่อยให้อาสาชนถูกปั่นหลอกใช้ซ้ำซากจนเกิดการเผชิญหน้า ขยายสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายในสังคม เหมือนในอดีต, ร้อยละ 93.3 ระบุมีอุปที่ใช้ความรุนแรงเป็นการก่ออาชญากรรม เกินเลยการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย, ร้อยละ 93.2 ระบุ มีแกนนำและกลุ่มผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังรู้เห็นเป็นใจใช้ความรุนแรงถ้อยเถื่อน หยาบคายทำลายทรัพย์สินสาธารณะจาก เงินภาษีของประชาชน และร้อยละ 92.9 ระบุไม่เห็นประโยชน์ของมีอุป ที่ใช้ความรุนแรง ขาดอุดมการณ์ ล้าเส้นสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ทำลายภาษีของประชาชน สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนผู้อื่น

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีความหวังต่อการเปิดประเทศและเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นตามลำดับ โดยรับรู้และพอใจกับผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น จากตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงและรักษาหายมากขึ้น การจัดหาวัคซีนเพียงพอและกระจายวัคซีนได้เร็วขึ้น การเข้าถึงการตรวจเชื้อเร็วและง่ายขึ้น การเปิดประเทศในพื้นที่นำร่องเป็นต้นแบบ ขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ เด็กและเยาวชนเริ่มเข้ารับวัคซีนและกลับเข้าสู่การเปิดเรียน รวมทั้งมาตรการรัฐต่างๆ ที่ประชาชนเริ่มสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ

อยากทำบุญ 9 วัด

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่กังวล หมดความอดทน และไม่เห็นประโยชน์กับมีอุปรุนแรงรายวันที่ขาดอุดมการณ์ ประชาธิปไตยและล้าเส้นสิทธิและเสรีภาพผู้อื่น ขัดขวางการทำมาหากินสร้างความเดือดร้อนราคาคงต่อผู้สัญจรไปมาและผู้พักอาศัย มีแกนนำรู้เห็นเป็นใจใช้ความรุนแรงถ้อยเถื่อนหยาบคายเผาทำลายสมบัติสาธารณะ ที่น่าสนใจประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็น "อาชญากรรม" เกินเลยการชุมนุม ต้องการให้ตำรวจเอาจริงเต็ดขาดทางกฎหมายกับแกนนำ ผู้ก่อเหตุและผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ไม่ปล่อยให้อาสาชนถูกปลุกปั่นหลอกใช้ซ้ำซากจนเกิดการเผชิญหน้าขยายสู่ความขัดแย้งทางสังคมดังเช่นอดีต

ส่วนกรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยกับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,154 คน พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าหากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้ จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 47.5 เห็นว่าจะคึกคักค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามว่า “อยากไปท่องเที่ยวในประเทศไทยรูปแบบใด หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย” กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.5 อยากไปท่องเที่ยวทำบุญ เช่น ทำบุญ 9 วัด รองลงมาร้อยละ 31.3 อยากไปเกาะ ไปทะเลสวยๆ และร้อยละ 31.2 อยากไปตลุยภาคเหนือ

ส่วนเรื่องที่กำลังถามมากที่สุด ถ้าต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 กลัวนักท่องเที่ยวการ์ดตก ไม่สวมผ้าปิดปาก กลัวติดโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 55.2 กลัวความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว และร้อยละ 30.8 กลัวร้านอาหาร ไม่ปฏิบัติตามกฎ ศบค.

สำหรับการปรับตัวจากสถานการณ์โควิด-19 หากไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.2 จะใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ รองลงมาร้อยละ 59.2 จะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัด คาดว่าคนจะไปเยอะ และร้อยละ 50.4 จะตรวจสอบข้อมูลของจังหวัดท่องเที่ยวเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19

ด้านความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะใช้มาตรการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 32.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

หัวข้อข่าว : โพลตอกย้ำซ้ำ! ปชช.เปื้อนมือบ ‘3นิ้ว’ทะเลสุสน.

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 26 กันยายน 2564

ที่มา : www.thaipost.net

สุดท้ายเมื่อถามว่า “สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเริ่มวันที่ 24 กันยายนนี้หรือไม่” พบว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 34.8 ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 ไม่สนใจส่วนที่เหลือร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ ส่วนโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 33.4 ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.0 ไม่สนใจ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.6 ไม่แน่ใจ